



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
และตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี (เพิ่มเติม)

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี และ
ได้กำหนดว่า กรณีผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จะต้องยื่น
ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โดยจะถือวันที่
ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ระหว่างวันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเอกสารใบสมัครของผู้มีคุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการประเมิน
ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ราย พร้อมหลักฐานการชำระ
ค่าธรรมเนียม และจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจแล้วพบว่า ผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอน
ครบถ้วน ภายในวัน และเวลาที่กำหนด ดังนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่
๕ เมษายน ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
(เพิ่มเติม) ณ อาคารร่มเกล้าพระภูมินทร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	ห้องประเมิน
๐๗๓*	นางสาว ศุภัญญา นันตา	ห้อง ๓๓๗ ชั้น ๓

หมายเหตุ : ผู้ที่มีสัญลักษณ์ * หลังหมายเลขประจำตัวสอบ คือ ผู้ที่ส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่